

Số: 263/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO THẨM TRA

**Kết quả công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023**  
của Viện kiểm sát nhân dân thị xã trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 9

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), Ban Pháp chế HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 1646/BC-VKS ngày 22/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã về công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

### 1. Kết quả đạt được

Ban Pháp chế HĐND thị xã cơ bản nhất trí với đánh giá của Viện kiểm sát nhân dân thị xã như đã nêu trong Báo cáo số 1646/BC-VKS, báo cáo đã phản ánh khá đầy đủ về tình hình tội phạm trên địa bàn và kết quả công tác của ngành.

Trong năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã thực hiện nghiêm việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đối với án hình sự, án dân sự đúng quy định pháp luật<sup>1</sup>. Phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân thị xã xác lập 08 vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trong năm không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án tuyên không phạm tội, không có tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố quá hạn. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện tốt, không có đơn tồn đọng. Qua kiểm sát, đã ban hành 27 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm; tất cả các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan chấp nhận khắc phục và đưa ra biện pháp phòng ngừa.

<sup>1</sup> THQCT và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 121 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (tăng 39 tin so với năm 2021), đã giải quyết 112 tin, đạt tỷ lệ 92,56%. THQCT và kiểm sát điều tra án hình sự 56 vụ 91 bị can, đã giải quyết 48 vụ 76 bị can, đạt tỷ lệ 85,7%. THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 43 vụ 73 bị can, đã giải quyết đạt 100%. THQCT và kiểm sát xét xử 50 vụ 90 bị can, đã giải quyết đạt 100%. Kiểm sát thụ lý 502 vụ, việc án dân sự, hôn nhân gia đình, đã giải quyết 390 vụ, việc, đạt tỷ lệ 77,7%.

## 2. Kiến nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban Pháp chế thống nhất với những giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời kiến nghị:

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đối với án hình sự, dân sự đúng quy định pháp luật.

Kiểm sát tốt các hoạt động tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự, dân sự kịp thời phát hiện các sai sót của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiến nghị khắc phục kịp thời.

Tiếp tục nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, nhất là kiến nghị phòng ngừa để đảm bảo hoạt động của ngành đúng quy định pháp luật. Chủ động tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành theo quy định.

Phối hợp với Công an thị xã rà soát, thống nhất số liệu báo cáo đúng thực tế, thời điểm yêu cầu báo cáo cho Hội đồng nhân dân thị xã để việc đánh giá đảm bảo toàn diện, chất lượng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Ban Pháp chế kính báo cáo HĐND thị xã./.

### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- VKSND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Fô Thị Trúc**